

## 1. Về việc kỷ niệm 150 năm thành lập tỉnh Tochigi

Năm nay là năm đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày thành lập tỉnh Tochigi từ ngày tỉnh Tochigi và tỉnh Utsunomiya được sáp nhập vào ngày 15 tháng 6 năm 1873. Văn phòng tỉnh được đặt tại Thành phố Tochigi cho đến năm 1884 là 11 năm, sau đó được chuyển đến Utsunomiya.

Tên tỉnh Tochigi được bắt nguồn từ thành phố Tochigi, thủ phủ đầu tiên của tỉnh. Khu vực hiện có Bảo tàng Văn học và Bảo tàng nghệ thuật thành phố Tochigi, trường tiểu học trung ương Tochigi và trường trung học Tochigi là địa điểm của văn phòng tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập tỉnh Tochigi, vào thứ bảy, ngày 10 tháng 6, từ 9:30 đến 13:00 sẽ có cuộc triển lãm búp bê theo hơi hướng của thời edo tại quảng trường phía trước Bảo tàng nghệ thuật thành phố Tochigi.

Ngoài ra, từ 7:00 đến 10:00 bạn có thể trải nghiệm bay kính khí cầu trong khuôn viên trường tiểu học Tochigi. Tuy nhiên, để có thể đi kính khí cầu, bạn cần đặt chỗ trước thông qua trang Web của thành phố Tochigi.

Cư dân nước ngoài muốn biết và tìm hiểu lịch sử của thành phố Tochigi, nơi hình thành nên thành phố Tochigi và từ đó sẽ yêu mến thành phố Tochigi của hiện tại hơn.

## 2. Về yêu cầu phân loại rác đúng cách

Vào ngày 5 tháng 4, một vụ cháy xe chở rác đã xảy ra ở iwafuneco trong quá trình thu gom và vận chuyển rác không cháy được.

Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm có hơn 100 vụ cháy xảy ra tại Tochigi clean plaza. Nguyên nhân chính được cho là do pin sạc loại nhỏ và bình xịt bị lẫn trong rác không cháy được.

Khi phát sinh cháy, xe chở rác và phương tiện xử lý rác sẽ bị hư hỏng, dẫn đến việc không thể xử lý rác được. Ngoài ra có nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng đối với công nhân và những người khác.

Đối với bình xịt và bình ga casset, hãy sử dụng hết lượng bên trong, đục hai lỗ rõ ràng, đánh dấu những nơi đã đục lỗ và không để chúng cùng với rác không cháy được khác, cho vào túi có thể nhìn thấy bên trong rồi mới mang đi vứt.

Vui lòng tháo pin khỏi các thiết bị gia dụng nhỏ và vứt chúng vào ngày thu gom đối với các thiết bị gia dụng nhỏ.

Hãy tuân theo các quy định và bỏ rác đúng cách.

## 3. Về lễ hội hoa cẩm tú cầu Tochigi

Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, lễ hội hoa cẩm tú cầu Tochigi sẽ được tổ chức tại dốc cẩm tú cầu trong công viên tự nhiên núi Ohira. Khoảng 2500 bông hoa cẩm tú cầu đang nở rộ ở cả hai bên của 1000 bậc đá dẫn đến đền Ohira.

Loài hoa chính thức của thành phố Tochigi là cẩm tú cầu. Nhiều người dân cho rằng cẩm tú cầu đẹp nhất là ở núi Ohira, nhưng thực ra vào mùa mưa, có thể nhìn thấy hoa cẩm tú cầu ở rất nhiều nơi trong thành phố như trường học công viên.

Ngắm hoa cẩm tú cầu ướt mưa lại còn đẹp hơn nữa. Và mọi người cũng cảm thấy thú vị khi ngắm hoa vào mùa đúng không?